



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร 6138

ที่ มอ 107.2/67-~~2295~~

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของ ดร.เจษฎา โสภารัตน์

เรียน คณบดี

ตามหนังสือ สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มอ 107.2/67-1973.01 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ สาขาวิชา ขอส่งรายงานการเดินทางของ ดร.เจษฎา โสภารัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ ไปปฏิบัติงาน อบรมวนเกษตร ณ อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 14-17 ตุลาคม 2567 พร้อมด้วยหลักฐานการเบิกจ่าย คือ

- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด

เป็นเงิน 2,884.00 บาท มาเพื่อโปรดพิจารณาเบิกจ่าย 2,884.00 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จากเงินรายได้คณะฯ ปี 2568 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน แผนงานการบริหารการศึกษา งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสายสนับสนุน อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาบุคลากร **รหัสรายการ 12.F26EW310104.011** ให้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบชัย วรพิมพ์งษ์)

หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ

แบบรายงานสรุปลการเข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน

วันที่รายงาน 5 พฤศจิกายน 2567

เรียน หัวหน้าสาขาวิชาวนวัฒนกรรมการเกษตรและการจัดการ

ตามที่ข้าพเจ้า ดร.เจษฎา โสภารัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวนวัฒนกรรมการเกษตรและการจัดการ ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติงาน ตามหนังสือที่ ลงวันที่ เพื่อเข้าร่วม ประชุม อบรม / สัมมนา ศึกษาดูงาน อื่น ๆ (ระบุ)

เรื่อง Workshop on Agroforestry: Rubber Sector Date: 15 - 17 October 2024 ซึ่งจัดโดย การยางแห่งประเทศไทย และ Hevea Research Platform in Partnership (HRPP)

วัตถุประสงค์หรือความคาดหวังของท่านในการเข้าร่วม

1. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านยางพารา
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการทำวิจัยด้านยางพาราของเครือข่ายนักวิจัย

สถานที่จัด อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2567 เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 3 วัน (รวมเดินทาง 1 วัน) ยอดรวมค่าใช้จ่าย 2,984 บาท

โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะกรรพการรรมชชาติ ปีงบประมาณ 2568 แผนงานการบริหารการศึกษา งานพัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารและสนับสนุน งบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทน ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างประสิทธิภาพทางการบริหาร 02HRM 4.2 บุคลากรมีสมรรถนะสูง รหัสรายการ: 12.F26EW 310104.011 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอรายงานสรุปลการเข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้ทราบ ดังนี้

1. เนื้อหา องค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน สรุปลการสำคัญ ได้ดังนี้

การประชุม สัมมนา ในวันแรกเป็นการรายงานความก้าวหน้าและผลการวิจัยด้านวนเกษตรในสวนยางพารา โดยตัวแทนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนของนักวิจัยจากการยางแห่งประเทศไทย และบุคลากรจากสถาบันวิจัย CIRAD ฝรั่งเศส และการร่วมกันเสนอแนะแนวคิดและทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านวนเกษตรในสวนยางพารา ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ ร่วมนำเสนอผลการวิจัยในโครงการ การศึกษาแบบจำลองการเจริญเติบโตและการกักเก็บคาร์บอนของยางพาราในภาคใต้ ที่ได้รับงบประมาณจากการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 รวมถึงได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการผลัก

ต้นนโยบายการทำสวนยางยั่งยืนด้วยวนเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมของการยางแห่งประเทศไทย ส่วนในวันที่สองเป็นการศึกษาดูงานสวนยางพาราต้นแบบของเกษตรกร ที่ทำสวนยางแบบวนเกษตร หรือ สวนยางยั่งยืน ที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม /ประชุม / สัมมนา /ศึกษาดูงาน

2.1 ประโยชน์ต่อตนเอง

ประโยชน์ที่ได้โดยตรง จากงานประชุม สัมมนา ครั้งนี้ทำให้ทราบความก้าวหน้า และทิศทางการวิจัยด้านยางพารา สามารถกำหนดเป็นโจทย์สำหรับการเสนอโครงการวิจัยต่อการยางแห่งประเทศไทยในอนาคต

2.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงาน

เนื่องจากงานประชุมดังกล่าว มีการยางแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ Hevea Research Platform in Partnership (HRPP) ซึ่งเป็นเครือข่ายนักวิจัยฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัยของไทยที่ทำวิจัยด้านยางพารา ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ แต่เพียงผู้เดียวที่ได้เข้าร่วมการประชุม และได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการวิจัยของตนเอง และได้แสดงความคิดเห็นแก่การยางแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนของงานวิจัยและการเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ส่งผลต่อนโยบายของการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อที่ประชุม ซึ่งนับเป็นการสร้างการยอมรับต่อตนเองและต่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ จากองค์กรภายนอกในการที่วิจัยและดำเนินงานด้านยางพาราของภาคใต้ รวมถึงยังเป็นโอกาสที่จะดำรงชื่อของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในเครือข่ายวิจัยของ Hevea Research Platform in Partnership (HRPP)

3. แนวทางในการนำองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการพัฒนา งาน หรือต่อยอดกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกับงานที่ท่านรับผิดชอบ (อธิบายพอสังเขป)

จากงานประชุมสัมมนา ครั้งนี้ทำให้ทราบความก้าวหน้า และทิศทางการวิจัยด้านยางพารา สามารถกำหนดเป็นโจทย์สำหรับการเสนอโครงการรับทุนวิจัยจากการยางแห่งประเทศไทยในอนาคต

4. รายละเอียดแผนการดำเนินงานจากการนำองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ที่จะก่อให้เกิด ผลงาน /ชิ้นงาน ดังนี้ (นำเสนอในลักษณะ Gantt Chart)

การดำเนินงานเรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยด้านวนเกษตรและการกักเก็บคาร์บอนในยางพาราในภาคใต้ ตอนล่าง เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากการยางแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2569

กิจกรรม	เดือนที่ 1-6		เดือนที่ 7-12		ตัวชี้วัด
	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	สัปดาห์ที่	
	1-2	3-4	1-2	3-4	
1 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย					ข้อเสนอโครงการ
2 ยื่นขอรับทุนวิจัยจาก กยท					หลักฐานการยื่นขอรับทุนวิจัย

ผู้รายงาน เจนภา โสภารัตน์

(ดร.เจนภา โสภารัตน์)

วันที่ 5 พ.ช. 67

5. ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับหัวข้อและแผนการดำเนินงาน

เห็นชอบ ตามที่ ๒.๕๖

ลงนาม ดร.กอบชัย วรพิมพ์พงษ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบชัย วรพิมพ์พงษ์)

วันที่ 5 พ.ช. 67

****หมายเหตุ****

1. ให้รายงานผลการเดินทาง มิฉะนั้น บุคลากรจะไม่สามารถขออนุมัติเดินทางในครั้งต่อไปได้
2. เมื่อรายงานผู้บังคับบัญชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรส่งรายงานผลการเดินทาง ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย
3. งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านทรัพยากรบุคคล) จะติดตามผลงาน/ชิ้นงาน ที่เกิดขึ้น จากการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานจากรายละเอียดแผนดำเนินการที่ท่านรายงานไว้ในข้อ 4 โดยเสนอหัวหน้าสาขาวิชา/หน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง (ระยะเวลาภายใน 6 เดือนนับจากวันที่กลับจากการเดินทาง)